



มหาตมไทย ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ

พิธีประกาศเกียรติและมอบรางวัลให้กับบุคลากรต้นแบบในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ณ โรงละครอักษรฯ คิง เพาเวอร์ ซอยราชน้ำ





สมชาย จริยเจริญ

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง

‘นายกเทศมนตรีนอกกรอบ ผู้กำการเมืองเพื่อบ้านเกิด’

ด้วยทั้งเลือดเนื้อและตัวตนเป็นคนเมืองแกลงแต่กำเนิด ที่เคยเห็นผืนแผ่นดินของบรรพชนผืนนี้ เป็นทั้งแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ ด้วยวิถีการเกษตรที่เกื้อกูลกับธรรมชาติ กระทั่งเปลี่ยนวิถีเมืองที่เต็มไปด้วยสารพัดปัญหา ทั้งขยะ อากาศ และน้ำเสีย หลังจากสำเร็จการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมชาย จริยเจริญ ตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเพื่อนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง ไปสู่ทิศทางที่เขาเชื่อมั่นและศรัทธา

ในความเป็นคนคิดนอกกรอบ นอกตำรา หลังได้รับเสียงสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ครั้งแรกในปี ๒๕๔๔ สมชาย จริยเจริญ จึงวางแนวทางการพัฒนาเมืองฉีกจากกรอบนักการเมืองท้องถิ่นส่วนใหญ่ โดยเน้นการพัฒนาเมืองที่คำนึงถึงรากเหง้าและตัวตนของชุมชน เห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ทั้งดิน น้ำ ฟ้า อากาศ อันเป็นปัจจัยสำหรับการสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับชาวบ้านมาแต่ครั้งบรรพชน

การจัดการขยะกลายเป็นปัญหาหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกือบทั่วประเทศ ที่ต้องใช้งบประมาณจัดการสูง มีหน้าซ้ำยังก่อให้เกิดปัญหาทางมลภาวะตามมา นายกษ นอกกรอบแห่งเมืองแกลง วางนโยบายบริหารจัดการขยะแบบคิดต่าง ‘ทำของเสีย ไม่ให้เสียของ’ เขาคิดค้นวิธีการจัดการขยะจากบ้านสู่หลุมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดปริมาณการฝังกลบขยะให้ได้มากที่สุด ทั้งการรีไซเคิล แยกขยะ และนำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะขยะจำพวกเศษอาหารและขยะอินทรีย์ ถูกนำมาแปรรูปเป็นปุ๋ย น้ำหมักจุลินทรีย์ ก๊าซชีวภาพ จากที่เทศบาลฯ ต้องเสียเงินค่าจัดการขยะปีละ ๘ ล้านบาท กลายเป็นเสียแค่ปีละไม่เกิน ๕ ล้านบาท แถมยังมีรายได้จากกระบวนการจัดการขยะในรูปแบบต่างๆ อีกปีละร่วม ๑๐ ล้านบาท

เขาวางแนวคิดรทโดยสาธารณธารณะ ชสมก. (ขนส่งเมืองแกลง) ขึ้น เป็นรทรางใช้ก๊าซแอลพีจี รับส่งนักเรียนไปโรงเรียน และรับส่งประชาชนทั่วไป ไปยังลานกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้คนแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย ประหยัดงบประมาณด้านสาธารณสุข แถมยังลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนตัว ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้ยังสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นปอดของชาวเมืองแกลง ทำให้เมืองแกลงมีพื้นที่สีเขียวต่อหัวประชากรสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ และมากกว่าที่องค์การสหประชาชาติกำหนดไว้ จนทำให้เมืองแกลงเป็นต้นแบบของเมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นเมืองนำอยู่อันดับต้นๆ ของประเทศไทย นอกจากนั้นเขายังพลิกพื้นที่ลุ่มน้ำประแสร์ ซึ่งเป็นสายเลือดที่หล่อเลี้ยงเมืองในอดีตที่ประสบปัญหาเน่าเสียอย่างหนักจากขยะและน้ำทิ้งของชุมชน ให้กลับมาใสสะอาด

ผลจากการทำงานอย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท ทำการเมืองให้เป็นการเมืองเพื่อสังคมและประชาชนโดยแท้ รวมถึงเป็นนักการเมืองมือสะอาดไม่อิงผลประโยชน์จากใคร ทำให้เขาเป็นนายกฯ ที่ประชาชนรักและศรัทธา จนไม่มีคู่แข่งในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อปี ๒๕๕๒ และยังได้รับเสียงรับรองจากประชาชนกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งนับเป็นรางวัลที่มีคุณค่าสูงสุดในชีวิตสำหรับเขา

“ความเป็นนายกเทศมนตรีนี้เลือกเกิดเดียวเอง เรายุ่ต่ำ ไม่ใช่เราอยู่สูง เขาให้เราทำงาน ไม่ได้ให้เราวางตัว เรามีหน้าที่รับฟัง เรามีหน้าที่สื่อสารเพื่อทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่ เรามีหน้าที่ลงมือแก้ปัญหาด้วยความจริงใจและเอาใจเขามาใส่ใจเรา เราเชื่อว่าถ้าเรารู้จักให้ประชาชนก่อน เมื่อนั้นความร่วมมือไม่ร่วมมือก็เกิด ถ้าเรารู้จักยอมรับประชาชนก่อน เมื่อนั้นเขาก็จะยอมรับและไว้ใจเรา” ●